

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2022.

Số: /BC-LĐLĐ

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động công đoàn tháng 10,**  
**nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022**

**I. Tình hình đoàn viên và người lao động.**

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng tiếp tục được phục hồi; sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả; hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định. Tình hình tư tưởng, tâm trạng chung của đội ngũ đoàn viên và người lao động trong tỉnh được giữ vững; phấn khởi với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền sẽ đưa tỉnh ta tiếp tục vượt qua những khó khăn và phát triển cùng với các tỉnh trong khu vực.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, giá một số mặt hàng thiết yếu chưa thật ổn định làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tạo ra tâm trạng lo lắng, chưa an tâm trong cuộc sống của đội ngũ đoàn viên và người lao động trong tỉnh.

**II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 10 năm 2022.**

**1. Công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.**

Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng với ngành chức năng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 7 đơn vị, doanh nghiệp; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012<sup>1</sup>. Chỉ đạo Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở các trường học tăng cường phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023; tính đến ngày 15/10/2022, có 197/279

<sup>1</sup> Qua 10 năm triển khai thực hiện, các quy định của Luật Công đoàn 2012 đã đi vào thực tiễn đời sống của đoàn viên và người lao động; vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định; đời sống tinh thần, vật chất của đoàn viên và người lao động được quan tâm, chăm lo và cải thiện rõ rệt; người lao động an tâm lao động, công tác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn không ngừng phát triển, mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động.

trường học tổ chức hội nghị, đạt tỷ lệ 70,6%. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với giám đốc và người lao động của Công ty Cổ phần Quản lý Nam Núi Chúa, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh đồng Việt về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; trong tháng, có thêm 3 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số doanh nghiệp ký mới từ đầu năm đến nay lên 15 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao (15 doanh nghiệp ký mới). Đặc biệt, là xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/01/2022 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn”, đến nay đã vận động đóng góp Quỹ được 990 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch. Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên; đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 310 triệu đồng, đạt 34,4% chỉ tiêu tỉnh giao.

## **2. Công tác tuyên truyền, vận động.**

Các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng. Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng tham gia Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10).

## **3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn; thi đua, khen thưởng.**

Trong tháng, đã phát triển mới 462 đoàn viên<sup>2</sup>. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công đoàn cấp huyện, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý để đề nghị in thẻ cho đoàn viên. Chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp cuối năm.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 49 cán bộ công đoàn cấp huyện, ngành và công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có đông đoàn viên về quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị

---

<sup>2</sup> Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phát triển mới 26 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước 20 đoàn viên, Thuận Bắc 180 đoàn viên, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 166 đoàn viên và Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh 70 đoàn viên.

người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn cấp huyện, ngành tổ chức 8 lớp tập huấn công tác đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028, có 954 cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia.

Công tác thi đua tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng các phong trào thi đua đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, như phong trào thi đua “Phòng, chống dịch bệnh năm 2022”, phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

#### **4. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp.**

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập các Tiểu ban Đại hội để tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội; đồng thời, hướng dẫn xây dựng đề cương báo cáo, các biểu mẫu thống kê số liệu và những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2023-2028 để giúp cho Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nội dung đại hội và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Đến nay, công đoàn cấp huyện, ngành đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội, tổ chức lớp tập huấn công tác đại hội cho cán bộ công đoàn cơ sở. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo kế hoạch.

#### **5. Công tác nữ công.**

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2022); các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực với nội dung và hình thức phong phú, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Điển hình như: Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải, Công đoàn ngành Y tế tỉnh và một số công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, họp mặt tọa đàm, hái hoa dân chủ, thi ẩm thực, tặng quà,...thu hút đông đảo nữ cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai công tác bình chọn danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động năm 2022.

#### **6. Công tác kiểm tra.**

Trong tháng, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 2 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, quản lý tài chính, tài sản và giám sát chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Cùng với công tác kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp và tư vấn cho 4 đoàn viên, người lao động về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ hưu trước tuổi.

#### **7. Công tác tài chính.**

Tập trung đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, nhất là tiếp tục vận động các doanh nghiệp thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công

đoàn Việt Nam; trong tháng, có thêm 2 doanh nghiệp thực hiện nộp qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số doanh nghiệp thực hiện nộp lên 5 doanh nghiệp, đạt 41,7% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao (12 doanh nghiệp). Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2023.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.**

1. Nhiệm vụ trọng tâm trước hết là tập trung rà soát kết quả để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

2. Tham gia với ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các cấp công đoàn. Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” ở địa phương; triển khai việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ công nhân nghèo có điều kiện thoát nghèo.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp giải quyết.

4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11); đánh giá tình hình, kết quả hoạt động nữ công; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022.

5. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn phát động; đồng thời, tổng kết, đánh giá công tác thi đua và xét khen thưởng cuối năm bảo đảm chất lượng và có hiệu quả. Xét, công nhận sáng kiến của cán bộ chuyên trách công đoàn năm 2022.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp để đạt chỉ tiêu năm 2022. Tăng cường cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện dữ liệu đoàn viên để đề nghị in thẻ đợt 2. Triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, bảo đảm đúng thực chất hoạt động của công đoàn các cấp.

7. Tập trung xây dựng Phương án nhân sự và Đề cương chi tiết Báo cáo Đại hội XI Công đoàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đối với công đoàn cấp huyện, ngành.

8. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đánh giá, xếp loại chất lượng và tổng kết hoạt động năm 2022. Chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến đại hội.

9. Tập trung đẩy mạnh thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tài chính công đoàn năm 2022. Thẩm

định, duyệt báo cáo dự toán tài chính công đoàn cấp dưới và tổng hợp, xây dựng báo cáo dự toán tài chính công đoàn tỉnh năm 2023 theo quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022./.

***Nơi nhận:***

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐ các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Hữu Hòa**











































































































































***Nơi nhận:***

- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Văn phòng TLĐ;
- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh;
- CT, các PCT, các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, Tp, CĐ ngành, CĐ các KCN tỉnh;
- Lưu: VP, TH.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Mỹ**

